

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ (Action Plan) คปสอ.เมืองชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Promotion and Prevention Excellence			
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)			
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย			
KPI๑	ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน	โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์คุณภาพ ค้นหาความเสี่ยง และการส่งต่อ	คุณรัตติยา เพชรอุแห
KPI๒	อัตราส่วนการตายมารดาไทย		
KPI๓	ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย	โครงการ พัฒนาการสมวัยด้วยกิน กอด เล่น เล่า หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	คุณรัตติยา เพชรอุแห
		โครงการจัดตั้งมุมพัฒนาการ,แผนการสอน รร.พ่อแม่ หน่วยบริการปฐมภูมิและประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่	นางพรรษา เดชปรีตถกร คุณรัตติยา เพชรอุแห
KPI๔	ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี	โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์คุณภาพ ค้นหาความเสี่ยง และการส่งต่อ	คุณรัตติยา เพชรอุแห
		โครงการลูกลมอพรรวมพลคนกินนมแม่	คุณสุวิดา โชติสุวรรณ
โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น			
KPI๕	เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๑๐๐	สำรวจอีกครั้ง ปี ๒๕๖๔	คุณวิระยา บุญยะพิจิตร คุณรัตติยา เพชรอุแห คุณจิตติภัก อินทเสมอ
KPI๖	ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน	โครงการอบรมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนสูงดีสมส่วน เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	คุณรัตติยา เพชรอุแห
KPI๗	ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในเขตเมือง จังหวัดชุมพร	คุณศิริรัตน์ ฉิมแก้ว
KPI๘	ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)	โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทันตสุขภาพ	ทพ.ธัญญกุล ยงวัธกี คุณแพรวพรรณ ชูแก้ว
		โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็ก ๐-๑๒ ปี	
		โครงการเด็กประถมฟันดีไม่มีผุ	
		โครงการเด็กเล็ก ฟันดีไม่มีผุ	
KPI๙	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี	โครงการอบรมแกนนำเพศวิถีในโรงเรียน	คุณรัตติยา เพชรอุแห
โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน			
KPI๑๐	ร้อยละของวัยทำงานอายุ ๓๐-๔๔ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	-	คุณจิตติภัก อินทเสมอ

โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ			
KPI๑๑	ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	โครงการติดตามประเมินตำบล Long Term Care โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care giver) เครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	คุณรัตติยา เพชรอุแห
KPI๑๒	ร้อยละของ Healthy Ageing	โครงการมหกรรมโชว์พลัง สุขภาพผู้สูงอายุ ชีวิตชีวา สดใสด้วยการออกกำลังกาย	คุณรัตติยา เพชรอุแห
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(๑ โครงการ ๑ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)			
โครงการที่ ๕ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)			
KPI๑๓	ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ DHB	คุณกัญญา บรรจงแจ่ม คุณชวลา บำรุงสุข
แผนงานที่ ๓ การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ(๕ โครงการ ตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)			
โครงการที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ			
KPI๑๔	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้อาการการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เครือข่าย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี ๒๕๖๑	คุณกฤษฎณี วิชิตะกุล
โครงการที่ ๗ โครงการควบคุมโรคติดต่อ			
KPI๑๕	ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก	โครงการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก	คุณกฤษฎณี วิชิตะกุล
KPI๑๖	-	-	-
โครงการที่ ๘ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ			
KPI๑๗	อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี	คุณกฤษฎณี วิชิตะกุล
KPI๑๘	อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	โครงการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ	คุณกฤษฎณี วิชิตะกุล
KPI๑๙	อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	คุณกฤษฎณี วิชิตะกุล

โครงการที่ ๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร			
KPI๒๐	ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย	การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการอาหาร และข้อมูลภาคีเครือข่าย	คุณกมลพร มากภิมรัมย์
		โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม. ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	
		โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)	
		โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซู้	
		การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	
		โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	
โครงการที่ ๑๐ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ			
KPI๒๑	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการสุขภาพ และข้อมูลภาคีเครือข่าย	น.ส.กมลพร มากภิมรัมย์
		โครงการประชุมสร้างเครือข่ายบุคลากรเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
		การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	
KPI๒๒	ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถาน พยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	
		การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหาสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	
แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๒ โครงการ ๒ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)			
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม			
KPI๒๓	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓R	คุณพรรณณี สุวรรณสิทธิ์
		โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทน	
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ชุมพร	

โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)(ต่อ)			
KPI๒๔	ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ชุมพร	คุณพรรณณี สุวรรณสิทธิ์

Service Excellence			
แผนงานที่ ๕ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (๑ โครงการ ๑ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)			
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ			
KPI๒๕	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึงการบริการของทีมหมอครอบครัว โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวด้านการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว	คุณรัตติยา เพชรอุทา

People Excellence			
แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (๓ โครงการ ๖ ตัวชี้วัด)			
*โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข			
KPI๕๖	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้	โครงการสร้างสุขบุคลากร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพร เขตอุดมศักดิ์	ดร.กฤตย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง

บริหารที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)			
แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (๒ โครงการ ๔ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)			
*๒.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (หมวด รพ.สต.ติดดาว)			
KPI ๖๕	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว	โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย รพ.ชุมพรฯ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๑	คุณจริยา พิษณุชยชนนท์

แผนงานที่ ๑๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (๒โครงการ ๓ ตัวชี้วัด)			
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)			
KPI๖๖	ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานบริการอำเภอเมืองชุมพร	คุณกฤษฎณี วิชิตะกุล
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์			
KPI๗๓	ร้อยละของผลงานวิจัย R๒R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์	โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ดร.กฤตย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง
		โครงการพัฒนาคุณภาพกำลังคนต่อผลลัพธ์งานบริการปฐมภูมิ	
KPI๗๔	ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ของงบประมาณทั้งหมด	โครงการมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	